

BẢN TIN GIÁO XỨ CHỢ ĐUI

Số 387* Năm 8/ 2019 * Chúa nhật 01/ 09/ 2019

Địa chỉ : 1 Tôn Thất Tùng, P. Phạm Ngũ Lão, Q.1, Tp.HCM.

Điện thoại : (08)38330820

Email : vanphonggiaoxu.chodui@yahoo.com

Linh mục tử

Lm. Ernest Nguyễn Văn Hồng

Trong thời gian qua, ít có đoàn thể nào mang “tai tiếng” như cộng đoàn Lòng Chúa Thương Xót. “Tai tiếng” vì một linh mục bị vạ tuyệt thông, 1 linh mục khác bị chính HĐGM nhắc nhở. Chính vì thế mà nhiều linh mục và cả vài ĐGM có thái độ nghi kỵ đối với phong trào Lòng Chúa Thương Xót. Trong cố gắng làm điều tích cực để đẩy lùi tiêu cực, nhiều ĐGM giáo phận đã đặt cha linh hướng phụ trách Lòng Chúa Thương Xót của giáo phận mình. Kết quả cũng khá tích cực.

Vừa rồi, 12 giáo phận có cộng đoàn Lòng Chúa thương xót qui tụ tại Bãi dâu. Đây là lần thứ tư các cộng đoàn tìm cách làm việc chung với nhau. Lần đầu tiên do cha J.B Ánh, tổng linh hướng của Tgp Saigon, triệu tập. Ba lần sau do các cha linh hướng các địa phận thấy nhu cầu nên tụ họp nhau lại. Lần thứ hai tại gx Rạng, địa phận Phan thiết, lần thứ ba tại Thanh hóa và lần thứ tư tại Bãi dâu. Ba lần sau thì trước khi họp đoàn cử người đến chào Đức cha nơi họp. Đặc biệt hai lần sau cùng thì đức cha đến dâng thánh lễ. Nội dung cuộc họp vẫn là học hỏi, tìm cách thống nhất những gì có thể thống nhất được như kinh đọc, như hình thành tổ chức với tên gọi Cộng đoàn Lòng Chúa Thương Xót Liên Giáo phận, như việc hình thành các khóa huấn luyện.... Tổ chức luôn tôn trọng quyết định của địa phương do ĐGM chuẩn nhận nhưng muốn hợp tác với nhau để làm phong trào đi vào chiều sâu, tránh đi vào con đường sai lạc, thậm chí mê tín dị đoan. Hội nghị vui mừng thấy sự phát triển hết sức tích cực nơi các giáo phận. Năm sau sẽ cố gắng tổ chức Đại hội LCTX tại Lavang theo lời đề nghị của Đức Tổng Huế, cũng là Chủ tịch Hội đồng GM Việt Nam. Hội nghị khá phấn khởi trước đề nghị này. Trung thành với GH là tiêu chí hàng đầu của Cộng đoàn LCTX Liên Giáo Phận.



TRANG SỐNG LỜI CHÚA

01/09/2019 CHÚA NHẬT 22 THƯỜNG NIÊN C

AI TÔN MÌNH LÊN SẼ BỊ HẠ XUỐNG (Luca 1,7-14)

Suy niệm: Phần lớn những cuộc tranh chấp ở đời thường xoay quanh những chiếc ghế. Lúc đầu, ghế tượng trưng cho chức vụ, chức năng. Dần dần, nó tượng trưng cho chức quyền, chức tước.

Ai cũng thích ghế cao và bảo vệ ghế của mình. Người Pharisiêu thích ngồi ghế danh dự trong hội đường. Giacôbê và Gioan thích ngồi hai bên tả hữu Thầy Giêsu. Philatô cho đóng đinh Đức Giêsu vô tội, vì ông sợ mất ghế.

Bài Tin Mừng hôm nay cho thấy các khách dự tiệc cứ chọn ghế nhất mà ngồi.

Con người vẫn bị ám ảnh bởi những chiếc ghế.

Chiếu trên, chiếu dưới chẳng phải là chuyện xưa ở đình làng. Ngày nay vẫn có những bạn trẻ cố kiếm được mảnh bằng và chỗ làm lương cao để ung dung hưởng thụ một chỗ đứng trong xã hội.

“Ai tôn mình lên, dù lộ liễu hay kín đáo, sẽ bị Thiên Chúa hạ xuống. Ai thực tâm hạ mình xuống qua việc phục vụ, sẽ được Thiên Chúa tôn lên.”

Mời ban: Theo ý bạn, đâu là những hình thức khiêm nhường giả tạo? Một người khiêm nhường thực sự phải là người như thế nào?

Trong môi trường bạn sống, bạn có thấy những người bất hạnh, ít được nâng đỡ quan tâm không? Bạn đã làm gì để giúp họ?

Câu nguyện: Giữa một thế giới chạy theo tiện nghi, hưởng thụ, xin cho con biết bằng lòng với cuộc sống đơn sơ.

Giữa một thế giới còn nhiều người đói nghèo, xin cho con đừng thu tích của cải.

Giữa một thế giới mà sự sống bị chà đạp, xin cho con biết quý trọng phẩm giá từng người.

Giữa một thế giới không tìm thấy hướng sống, xin cho con biết xây lại niềm tin.

Lạy Chúa Giêsu,

xin cho con cảm được cơn đói đang giày vò bao người,

xin cho con nghe được lời mời của Chúa: “Các con hãy cho họ ăn đi.”

Ước gì chúng con dám trao tất cả những gì chúng con có cho Chúa, để Chúa trao tất cả những gì Chúa có cho chúng con và cho cả nhân loại.



TIN GIÁO HỘI CÔNG GIÁO

❖ Thông cáo chung của Nhóm Làm việc Việt Nam - Toà Thánh

Cuộc họp của Nhóm Làm việc Việt Nam – Toà Thánh đã diễn ra từ ngày 21-22.08.2019 tại Quốc gia Thành Vatican. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Anh Dũng, Trưởng đoàn Việt Nam và Thứ trưởng Ngoại giao Antoine Camilleri, Trưởng đoàn Toà Thánh, đồng chủ trì cuộc họp.

Hai bên đã trao đổi sâu rộng về quan hệ Việt Nam và Toà Thánh, trong đó có các vấn đề liên quan đến Giáo hội Công giáo tại Việt Nam. Hai bên hài lòng ghi nhận về sự phát triển tích cực các mối quan hệ song phương trong những năm gần đây, đặc biệt là việc tiếp xúc thường xuyên giữa hai bên theo kết quả cuộc họp vòng VII Nhóm Làm việc Việt Nam – Toà Thánh vào tháng 12.2018 tại Hà Nội và các cuộc tham vấn giữa Tổ Công tác liên ngành Việt Nam và Đức Tổng Giám mục Marek Zalewski, Đại diện Tòa Thánh không thường trú (Non-resident Representative) tại Việt Nam.

Phía Việt Nam khẳng định Nhà nước Việt Nam tiếp tục cải thiện việc thực thi nhất quán và không ngừng hoàn thiện chính sách tôn trọng và đảm bảo tự do tín ngưỡng và tôn giáo của người dân, tạo môi trường thuận lợi cho các hoạt động và phát triển của cộng đồng Công giáo tại Việt Nam. Phía Toà Thánh đánh giá cao sự hỗ trợ của Nhà nước Việt Nam đối với Giáo hội Công giáo, và tái khẳng định mong muốn các tín hữu Công giáo sống ơn gọi là người Công giáo tốt và là công dân tốt, đóng góp hợp lệ vào sự phát triển và phồn vinh của Việt Nam, trung thành với giáo huấn của Giáo hội, tôn trọng các quy định của pháp luật Việt Nam.

Hai bên đã thảo luận các vấn đề liên quan đến tình hình Giáo hội tại Việt Nam, và đồng ý các cách thức nhằm thúc đẩy quan hệ giữa Việt Nam và Toà Thánh trong thời gian tới, đặc biệt về những nguyên tắc chính xây dựng Quy chế hoạt động của Đại diện Toà Thánh thường trú (Resident Representative) và Văn phòng Đại diện thường trú tại Việt Nam, nhằm đến việc thiết lập Văn Phòng trong thời gian sớm nhất có thể.

Hai bên cũng diễn tả cam kết tiếp tục đối thoại dựa trên sự thật và tôn trọng các nguyên tắc đã đồng thuận chi phối quan hệ song phương. Hai bên nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc tăng cường tiếp xúc, bao gồm ở cấp cao, giữa hai bên trong thời gian tới.

❖ “Nền kinh tế Phanxicô” đã có mặt trên mạng xã hội

Chỉ trong vòng vài ngày ban tổ chức đã nhận được hơn 500 yêu cầu tham gia của các doanh nhân và sinh viên dưới 35 tuổi đến từ hơn 45 quốc gia. Và chỉ trong vài tháng trang web của sự kiện (www.francescoeconomy.org) đã đạt 2000 thành viên.

Để chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ quốc tế tại Assisi, các cuộc hội thảo, học hỏi và hội nghị sẽ được tổ chức tại Ý và trên toàn thế giới. Các sự kiện do các trường đại học, công ty, mạng lưới kinh doanh, tổ chức, phong trào, hiệp hội tổ chức, mục đích nhằm đưa ra những suy nghĩ và hành động kinh tế của người trẻ chuẩn bị cho năm 2020.

Vào đầu tháng 9, đến lượt thành phố Thánh Phanxicô với "Hành trình Assisi", sau đó sẽ đến Tây Ban Nha và Camerun. Trên trang web chính thức

của sự kiện, mọi người đóng góp các sáng kiến "Hương tới nền kinh tế của Phanxicô" bằng cách điền vào mẫu đơn.

Cuộc hẹn với ĐTC Phanxicô sẽ không phải là một hội nghị truyền thống, mà là một kinh nghiệm nơi lý thuyết và thực hành gặp nhau để xây dựng những ý tưởng và sự hợp tác mới. Vào 3.2020 sự kiện sẽ được bắt đầu với những đề xuất của người trẻ. Mọi người sẽ cùng nhau suy tư về những vấn đề kinh tế mà họ đang quan tâm. Đây sẽ là một cuộc hội thảo, một sự kiện nghệ thuật và toàn thể với các nhà kinh tế, chuyên gia nổi tiếng nhất về phát triển bền vững. Bên cạnh đó còn có các doanh nhân hiện đang hoạt động trên toàn thế giới với các nền kinh tế khác nhau. Tất cả sẽ suy tư và làm việc cùng với những người trẻ.

Ông Muhammad Yunus và Amarthya Sen cả hai đều là nhà kinh tế học đã từng nhận Giải Nobel Kinh tế và Nonel Hòa bình sẽ có mặt tại sự kiện. Ngoài ra còn có nhiều nhà kinh tế tài giỏi khác sẽ có mặt tại sự kiện.



TIN GIÁO PHẬN & GIÁO XỨ

<http://tgpsaigon.net> & <http://new.titocovn.com>

❖ Thay đổi giờ lễ và giờ học giáo lý thiếu nhi.

Từ Chúa Nhật 8.9, Thánh Lễ Chúa Nhật và giờ học giáo lý dành cho thiếu nhi có sự thay đổi, cụ thể là:

- 8g00: Thánh lễ Chúa Nhật dành cho thiếu nhi (các em vào nhà thờ lúc 7g30 để đọc kinh, tập hát)
- 9g00 – 9g30: nghỉ giải lao
- 9g30-10g30: học giáo lý

Xin quý phụ huynh lưu ý để giúp các em thiếu nhi thích ứng nhanh chóng với sự thay đổi này.

Thánh Lễ Chúa Nhật 8.9 cũng là thánh lễ khai giảng năm học giáo lý mới. Kính mời quý phụ huynh cùng tham dự thánh lễ để cầu nguyện cho các em.

❖ Đón tiếp quý thầy dự bị khóa 15.

Ngày 5.9.2019, giáo xứ hân hạnh được đón tiếp 14 thầy dự bị Đại chủng viện đến tu học. Xin cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện và tạo mọi điều kiện thuận lợi để các thầy được vững mạnh hơn trong chọn lựa dẫn thân của mình.

Lời Tri Ân: Họ đạo xin chân thành cảm ơn và xin Chúa trả công bội hậu cho quý ân nhân đã quảng đại đóng góp cho giáo xứ: **Micae Thuận:** 30kg gạo. **Thúy Phượng:** 1.000.000đ.